

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.75 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 32.60 - 32.70 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.75 บาท ปรับแข็งค่าขึ้นจากระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่ 32.80 บาท มองแนวโน้มเงินบาทระยะสั้นเริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้น คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.60 -32.70 บาท และถ้าหลุดแนวรับแรกที่ 32.60 บาท อาจแข็งค่าไปที่ 32.50 บาทได้

\* นายสรณ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 32.75 บาท มีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยวานนี้ตลาดรับปัจจัยบวกจากปัญหา Trade War ระหว่างสหรัฐฯ และจีนอาจจะมีการเจรจากันได้อีกรอบในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า ส่งผลดีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลก ทำให้ตลาดเริ่มเปิดรับความเสี่ยง ( risk on) มากขึ้น นักลงทุนจะมีโอกาสนำเงินเข้ามาลงทุนในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ (EM) โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีเศรษฐกิจด้านต่างประเทศดีกว่าเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นได้ แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.5% ในปีนี้

\* สถานการณ์เช่นนี้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเชิงบวกกับเงินบาทของไทย เพราะตลาดยังเชื่อว่าสหรัฐฯ การเจรจาจะทำให้สหรัฐฯยังไม่ปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนทันทีครบวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ จากที่ทำไปแล้วล็อตแรก 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เนื่องจากวงเงินเก็บภาษีนำเข้าส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ถ้าสหรัฐฯปรับขึ้นภาษีนำเข้าอีก อาจกระทบให้เงินเฟ้อสูงขึ้น จากปัจจุบันที่ 2% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แล้ว ดังนั้น ตลาดจึงมองว่าหากเงินเฟ้อสหรัฐฯสูงขึ้นไปอีกก็อาจทำให้เฟดต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นอีกก็เป็นได้

\* แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการปรับขึ้นภาษีครบ 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ก็กระทบเงินบาทไทยให้อ่อนค่าลงได้ เนื่องจากเราและประเทศใน EM มีความเชื่อมโยงเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมา ถ้าจีนกระทบประเทศอื่นก็กระทบด้วย

\* ปัจจัยในตลาดโลกเรื่อง Trade War วานนี้ส่งผลบวกต่อเงินบาท ขณะที่ในประเทศเองก็มีการเสาะหาว่ามีโอกาสลงทุนเกลาพบ. การเลือกตั้ง ถ้าการเลือกตั้งชัดเจนและเกิดการเลือกตั้งในเดือนก.พ.- พ.ค. ปี 62 ด้วย ยิ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้น แต่อาจเป็นเพียงในระยะสั้น เพราะตลาดให้ความสำคัญกับ Trade War เป็นสำคัญในช่วงนี้ คาดกรอบที่ 32.60 - 32.70 บาท

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.81 จากวานนี้ 95.14

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,632.57 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 6,292.36 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.814 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้